

ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วหรือ?? ไม่เหนี่ยวยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

● นำเสนอเมื่อ 31 ม.ค. 2560

ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วหรือ?? ไม่เหนี่ยวยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

โดย ชนิตร์ ภูกาญจน์

“ชีวิตไม่สิ้นต้องเดินไป” เป็นปรัชญาชีวิตของคนผู้ไม่ยอมแพ้ ซึ่งถ้าใครที่ติดตามการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. คงจะได้เห็น การเดินเพื่อใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าของหน่วยงานนี้อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อแก้ไขปัญหามักหมั่มที่พอกพูนกันจนกลายเป็นดินพอกหางหมู ยากที่จะแก้ไขให้หลุดหายไปโดยง่าย ไม่วาจะเป็นการบริหารที่ขาดคุณธรรม การแก้ไขการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาเด็กเรียนจบออกมาแล้วอ่านหนังสือไม่ออก คิดอะไรไม่เป็น และ ปัญหาทางด้านคุณธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็น ดินที่พอกหางหมู คอยถ่วงตัวหมอยุดตลอดเวลา

ทว่าท่ามกลาง การเดินเพื่อสู้ของ สพฐ. เริ่มจะเดินหน้า ชาว “พายเรือในอ่าง” ก็ถูกกระจายออกมาอีกแล้วว่า “รัฐบาลจะยุบ สพฐ. จัดตั้งหน่วยงานใหม่” ซึ่งนั่นคงหมายถึงว่า การให้การศึกษาระดับพื้นฐานของ เด็กไทยกำลังจะเริ่มตั้งต้นใหม่อีกแล้ว...เรียกว่า พอเด็กตั้งไข่ได้ จะเริ่มก้าวเดินก็ถูกพ่อแม่ผลักไหลม แล้วให้เริ่มคลานกันใหม่

**สงสารคนไทย สงสารเด็กไทย ที่ ถูกบอนไซไม่ยอมให้ต่อยอดเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่สักที...
...จะทำได้ละ ในเมื่อเราไม่สามารถจะเลือกเกิดได้ ก็ต้องยอมเขาไป เพราะเขามีอำนาจเหนือกว่า**

คิดแล้วก็ลุ่ม มาพูดถึงเรื่องดีๆกันดีกว่า

เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้มีการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับ มัธยม ทางด้าน การกีฬา เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีแววในด้านการกีฬาให้เขาเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และศิลป์

งานนี้ นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปิดเผยว่า เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมทักษะด้านการกีฬาให้กับเด็กมัธยมปลายที่จะต้องออกไปเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแน่นอนว่า เด็กๆที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ นอกจากจะเพิ่มสมรรถนะในด้านความแข็งแรงของร่างกาย เพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม ความสามารถทางด้านกีฬา

ที่สามารถต่อยอดถึงขั้นเป็นนักกีฬาแห่งชาติได้ โดยมีสถาบันการศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ให้การสนับสนุนด้านครูผู้สอน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ก็นับได้ว่า นับตั้งแต่ คสช.เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ
สพฐ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดึงความหวังว่า อำนาจแห่ง คสช.จะเข้ามาแก้ไขปัญหามักหมมของ
สพฐ.ให้หลุดออกไป นี่ก็มาถึงว่า ช่วงที่หลายคนกำลังเกิดความหวัง ทำไมจึงต้องมาตั้งตนเดินกันใหม่อีก

โดย ชนิตร์ ภูกาญจน์

ขอบคุณที่มาจาก [หนังสือพิมพ์แนวหน้าวันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560](#)